

**มติที่ประชุมโดยย่อ**  
**การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน**  
**ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑**  
**วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑**  
**ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓**  
**อาคารรัชมิ่งคลาสิค ๒ ชั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ**

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<b>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</b> <b>วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</b>	
วาระที่ ๑.๑.๑ เรื่อง ความก้าวหน้าของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....	ที่ประชุมรับทราบ โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ฉบับนี้ หมวดครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา ๔๙ และ ๕๐ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
วาระที่ ๑.๑.๒ เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการยื่นบัญชีการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๕๘ และการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑	ที่ประชุมรับทราบ
<b>วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขาธิการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</b> วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เนื่องจากได้รับโอกาสยกย่องบุคคลดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านจากกระทรวงวัฒนธรรม	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง ทิศทางการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (นายมนัส สุวรรณรินทร์)	ที่ประชุมรับทราบและมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการหารือตกลงทำความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยของวิทยาลัยชุมชน
วาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง รายงานภาระงานและกิจกรรมของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๑	- ขอเลื่อนวาระ -

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง ความก้าวหน้าในการดำเนินการของ คณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง วิทยาลัยชุมชน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และ จังหวัดชุมพร	- ขอเลื่อนวาระ -
วาระที่ ๑.๒.๕ เรื่อง กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ การศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับใหม่	- ขอเลื่อนวาระ -
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ และ รายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ (วาระลับ)	ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข และรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ (วาระลับ) ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน
<b>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง</b> วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน	- เลื่อนการพิจารณา -
วาระที่ ๓.๒ เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพิ่มเติม)	- เลื่อนการพิจารณา -
วาระที่ ๓.๓ เรื่อง การพัฒนาสำนักงานสถาบันและ วิทยาลัยชุมชนคุณธรรม	- ถอนวาระ -
วาระที่ ๓.๔ เรื่อง รายงานผลการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒. มอบวิทยาลัยชุมชนปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากเงินรายได้บางส่วน เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทั้งนี้ให้รอข้อสรุปจากการหารือ กับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหลังวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๓. ให้วิทยาลัยชุมชนส่งเสริม และสนับสนุน ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทำ เนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ๔. แต่งตั้งคณะทำงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี นายสุทธิศักดิ์ น้าทิพย์ เป็นประธาน เพื่อสำรวจระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และแต่งตั้งคณะทำงานด้าน เนื้อหา โดยมีนายทิวากร เหล่าลือชา เป็นประธาน เพื่อจัดทำเนื้อหาใน การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	<p>๕. สำนักงานรัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุนพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล (iCloud) เซิร์ฟเวอร์ ระบบฐานข้อมูลและจะให้คำแนะนำอื่นๆ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้จัดทำโครงการประกวดผลงานการผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การสนับสนุนพัฒนาสื่อการเรียนการสอนไปสู่รูปแบบออนไลน์ และสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะเร่งปรับปรุงระเบียบ ประกาศ รวมทั้งระบบประกันคุณภาพภายในให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อแก้ปัญหาหนักศึกษาลดลงและการออกกลางคัน</p>
<p>วาระที่ ๓.๕ เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะทำงานด้านแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะทำงานด้านแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของ สถาบันวิทยาลัยชุมชน</li> <li>๒. เห็นชอบให้เปลี่ยนภาคการศึกษาที่ ๑ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เดิมเดือนสิงหาคม เป็น เดือนมิถุนายน</li> </ol>
<p><b>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</b> วาระที่ ๔.๑ เรื่อง นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	<p>ที่ประชุมเสนอแนะให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชน ๒๐ ปี รวมทั้งให้รองรับนโยบายสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในเรื่องการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการพัฒนาสื่อดิจิทัลและอื่น ๆ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการ</p>
<p>วาระที่ ๔.๒ เรื่อง ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน</p> <p>(๑) ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...</p> <p>(๒) ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและปฏิบัติราชการแทนของผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัย และผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. ....</p> <p>(๓) ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา</p>	<p>ที่ประชุมให้ความเห็นชอบข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....</li> <li>๒. ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและปฏิบัติราชการแทนของผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัย และผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. ....</li> <li>๓. ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา โดยให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในข้อบังคับฯ ต่อไป</li> </ol>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๔.๓ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน	<p>ที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา ของวิทยาลัยชุมชน ดังนี้</p> <p>๑. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้</p> <p>๑.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๑.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๒. วิทยาลัยชุมชนน่าน จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้</p> <p>๒.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๒.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๓. วิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้</p> <p>๓.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๓.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๓.๓ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๔. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังนี้</p> <p>๔.๑ ให้วิทยาลัยชุมชนปรับเนื้อหาของหลักสูตรให้เป็นไปตามบริบทของพื้นที่ให้มีความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละวิทยาลัยชุมชน</p> <p>๔.๒ รายนามของอาจารย์ประจำหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนตราดให้มีจำนวนที่เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร</p> <p>๔.๓ ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการเชิงรุกในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา โดยเฉพาะชื่อปริญญา ชื่อหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในต่างประเทศ ตลอดจนรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ลงในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) และรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)</p>
วาระที่ ๔.๔ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน	- เลื่อนการพิจารณา -

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๔.๕ เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร	ที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ดังนี้ ๑. นางสาวจิรณี ตันตริตตวงค์ เป็นประธาน (กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง หรือผู้ที่สภาสถาบันมอบหมาย จำนวนหนึ่งคน) ๒. นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ เป็นกรรมการ (กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง จำนวนหนึ่งคน) ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนาะ กลิ่นงาม เป็นกรรมการ (กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนซึ่งเป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ จำนวนหนึ่งคน) ๔. .... เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน จำนวนหนึ่งคน) ๕. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้มอบให้ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร (นางสาวจิรณี ตันตริตตวงค์) เสนอชื่อกรรมการลำดับที่ ๔ โดยให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคำสั่งต่อไป
วาระที่ ๔.๖ เรื่อง การขอขยายเวลาการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร	ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการขยายเวลาการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร อีก ๓๐ วัน คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
วาระที่ ๔.๗ เรื่อง อนุมัติการให้อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑	ที่ประชุมให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาและอนุมัติการให้อนุปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ จำนวน ๒๓๖ คน และสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามใบบอนุปริญญาบัตรต่อไป
วาระที่ ๔.๘ เรื่อง ผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา (วาระลับ)	- เลื่อนการพิจารณาเนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ -

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระอื่น ๆ วาระที่ ๕.๑ เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาสถาบัน วิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ และกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมิ่งคลาภิเษก ๒ ชั้น ๘ กระทรวงศึกษาธิการและกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิด การประชุม
นางสาวรัชันต์ ไชยสุวรรณ นางสาววนิดา สุภัทรกุล ผู้จัดทำมติย่อการประชุม	นายเจริญชัย วงษ์จินดา ผู้ตรวจมติย่อการประชุม